

# Bắc Ninh quyết tâm không để dịch lây lan diện rộng

Với đặc thù là tỉnh công nghiệp, tập trung đông dân cư, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Bắc Ninh đã và đang huy động cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, nỗ lực không để dịch lây lan ra diện rộng.



Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thôn Thụy Mao, xã Mao Điền, huyện Thuận Thành.

## KHOANH VÙNG DIỆN RỘNG, PHONG TỎA DIỆN HẸP

Từ ngày 5-5 đến 11-5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 120 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 tại sáu trong số tám huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, huyện Thuận Thành có 108 ca mắc. Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2, tỉnh thực hiện khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan các ca bệnh; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, cách ly vùng đối với những địa phương có ca bệnh.

Bài và ảnh:  
**PHAN THÁI SƠN**



Đến nay, tỉnh Bắc Ninh thực hiện cách ly y tế 21 thôn, khu phố; 14 xã, phường, đồng thời xét nghiệm cho 34.000 người dân, trong đó có toàn bộ các trường hợp F1, F2, y, bác sĩ, người bệnh và người nhà người bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, quan điểm của tỉnh là truy vết thần tốc, khoanh vùng diện rộng, phong tỏa diện hẹp. Ngay khi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên vào ngày 5-5, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, họp Ban Chỉ đạo ngay trong đêm để kịp thời chỉ đạo truy vết, khoanh vùng, phong tỏa và kích hoạt các khu cách ly tập trung đã được thành lập từ các đợt dịch lần trước. Đồng thời, kích hoạt ngay hai bệnh viện dã chiến tại huyện Gia Bình và Tiên Du, mỗi bệnh viện có sức chứa 300 người. Những thôn, khu phố có dịch đã khẩn trương lập chốt, các địa phương rà soát, thành lập tổ Covid-19 cộng đồng.

Là địa bàn có ổ dịch lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành cấp tốc triển khai nhiều biện pháp nhằm khoanh vùng dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thuận Thành cho biết, tính đến ngày 11-5, toàn huyện có 108 ca dương tính với Covid-19 tại 5 trên tổng số 18 xã, thị trấn gồm: xã Mão Điền 93 ca, xã Nghĩa Đạo 6 ca, xã Xuân Lâm 3 ca, xã Hoài Thượng 3 ca, xã Trí Quả 3 ca. Toàn huyện truy vết được 1.633 trường hợp F1, 7.576 trường hợp F2, 11.752 trường hợp F3, đã cách ly tập trung toàn bộ F1. Từ 14 giờ ngày 9-5, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện cách ly xã hội và thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Thuận Thành. Xã Mão Điền đang là tâm dịch với 93 ca nhiễm bệnh. Sau nhiều đêm thức trắng để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, Trạm trưởng Y tế xã Mão Điền Nguyễn Thế Sơn

cho biết, xã Mão Điền dân số đông (khoảng 15 nghìn người), số ca bệnh nhiều là áp lực lớn đối với lực lượng chức năng. Chỉ cần để lọt một nguồn lây bệnh trong cộng đồng thì nguy cơ bùng phát, lan rộng dịch rất khó lường. Do vậy, những ngày qua, tranh thủ từng phút, từng giờ, hàng trăm cán bộ y tế đã được huy động về xã Mão Điền làm việc xuyên đêm, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong xã.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành Nguyễn Xuân Dương cho biết: Các ca F0 tăng nhanh nhưng nằm trong dự kiến. Hiện nay, để bảo đảm dịch không lây lan sang các địa phương khác, huyện đã thiết lập 11 chốt kiểm tra. Trong đó, bảy chốt của huyện, bốn chốt liên ngành. Tại tổ chốt liên ngành số 2 (xã Nghĩa Đạo), đồng chí Nguyễn Như Huy, Phó Trưởng phòng PC 10 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Tổ chốt có 25 đồng chí, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế, thanh tra giao thông, chia làm ba ca trực, thực hiện kiểm soát 24 giờ trong ngày. Việc thành lập các chốt liên ngành tại các địa phận giáp ranh giữa huyện Thuận Thành với các địa phương khác nhằm kiểm soát được việc đi lại của người dân, tránh để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Linh, người dân xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, sống trong vùng dịch ai cũng lo lắng, nhưng mọi người đều hiểu việc phối hợp tốt với cơ quan chức năng sẽ giúp việc khoanh vùng, dập dịch nhanh hơn. Khi đi lấy mẫu xét nghiệm lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện tại các điểm

đã hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch như ngồi giãn cách, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng cách, khai báo y tế... Người dân yên tâm thực hiện việc giãn cách xã hội, nhà nào cũng "cửa đóng then cài", không giao lưu, tụ tập, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

## **HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC KHÔNG CHẾ DỊCH**

Huyện Thuận Thành hiện có tới 1.633 trường hợp F1 phải cách ly tập trung. Theo Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành Nguyễn Xuân Dương, huyện đã chuẩn bị một khu cách ly với khoảng 600 giường. Ngoài ra, huy động toàn bộ trường mầm non trên địa bàn huyện với 234 phòng, chứa được khoảng 1.410 người. Số lượng trường hợp F1 của huyện rất lớn, để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm điểm cách ly tập trung. Do cán bộ y tế huyện có hạn, cho nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ các trường hợp F1 trong khu vực cách ly. Huyện đề xuất tỉnh hỗ trợ nhân lực có chuyên môn y tế, 50 sinh viên tình nguyện của Trường cao đẳng Y tế tỉnh cùng lực lượng công an, quân đội xuống tăng cường tại các điểm chốt.

Hiện nay, huyện Thuận Thành có 651 tổ Covid-19 cộng đồng với 1.816 thành viên. Mỗi tổ gồm ba thành viên, được phân công phụ trách 30 người và ghi chép nhật ký những lần đi kiểm tra. Trường hợp phát hiện có người sốt, ho, phải ghi chép đầy đủ, báo cáo lên trạm y tế xã, từ đó tổng hợp chung cho toàn



huyện. Theo Trưởng Công an huyện Thuận Thành Nguyễn Thế Thiệp, tổ Covid-19 cộng đồng được xem là lực lượng “nằm vùng”, nhưng hiện hoạt động chưa thật sự hiệu quả, một bộ phận còn lơ là, thiếu nhiệt tình trong công việc. Bên cạnh đó, cán bộ cơ sở chưa vào cuộc tích cực. Nhiều cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch nhưng hình thức xử lý còn nhẹ, không đủ tính răn đe.

Bắc Ninh đang trải qua giai đoạn đầu của dịch, thời gian tới dự kiến sẽ xuất hiện thêm nhiều ca bệnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, dịch Covid-19 tại Bắc Ninh vẫn trong tầm kiểm soát, vẫn xác định được ổ bệnh, nguồn lây để truy vết và địa phương đang tập trung xét nghiệm diện rộng. Người dân đã chủ động dự trữ nhu yếu phẩm tương đối đầy đủ. Nếu thiếu, tổ Covid-19 cộng đồng sẽ tiếp nhận thông tin và báo cáo chính quyền để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Năng lực điều trị của tỉnh hiện nay khoảng 700 người bệnh, trong đó, mỗi bệnh viện đã chiến đấu điều trị được cho khoảng 300 người bệnh. Đợt dịch này tốc độ lây nhiễm cao, do vậy Bộ Y tế cần phân tích trình tự gen để biết nguồn gốc các biến thể phục vụ công tác phòng, chống dịch; cử tổ chuyên gia của Bộ Y tế thường trực tại tỉnh để tăng tính hiệu quả phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo bệnh viện tuyến trên sẵn sàng tiếp nhận người bệnh Covid-19 của Bắc Ninh khi cần thiết và hỗ trợ nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm, nếu dịch tiếp tục lan rộng.

Điều lo ngại hiện nay là Bắc Ninh

có 10 khu công nghiệp tập trung và 26 cụm công nghiệp, với tổng số 450 nghìn công nhân đến từ 21 tỉnh, thành phố và 13 nghìn chuyên gia đến từ các nước. Nếu để dịch xuất hiện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp hậu quả sẽ rất nặng nề. Tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các công ty trong và ngoài khu công nghiệp giảm đến mức thấp nhất số lượng người tham gia sản xuất cùng thời điểm, chia nhỏ ca sản xuất, bảo đảm khoảng cách an toàn. Yêu cầu từ 16 giờ ngày 10-5, các khu công nghiệp phải kiện toàn tổ an toàn Covid-19 để giúp lãnh đạo doanh nghiệp đôn đốc và truy vết nhanh khi phát hiện ca bệnh. Đồng thời, đến 16 giờ chiều 11-5, tất cả các doanh nghiệp phải đưa kế hoạch chống dịch lên website của mình. Ban Chỉ đạo giao các địa phương phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện công ty, doanh nghiệp nào lơ là trong phòng, chống dịch sẽ đề xuất cơ quan chức năng cho dừng hoạt động.

Cùng với đó, ngành y tế phải nâng công suất khám, chữa bệnh, rà soát quy trình khám, chữa bệnh để dịch không xâm nhập vào các cơ sở y tế. Huy động tối đa lực lượng lấy mẫu, xét nghiệm, kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống dịch. Đặt hàng các cơ sở y tế ngoài công lập tăng cường năng lực xét nghiệm, khám, sàng lọc để giảm áp lực cho các cơ sở y tế công lập. Ngành công an chủ trì, phối hợp ngành y tế truy vết; phối hợp địa phương trong việc chốt chặn, xử phạt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; khởi tố các đối tượng vi phạm quy định về chống dịch; tăng cường kiểm tra các điểm lưu trú để kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, lưu trú bất hợp pháp. Về nhu yếu phẩm, người dân đã chủ động dự trữ tương đối đầy đủ. Trong trường hợp thiếu, tổ Covid-19 cộng đồng tại các địa phương sẽ tiếp nhận thông tin và báo cáo chính quyền để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.